



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว๔๐๓

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)  
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง  
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง  
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อม กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อม กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

**สรุปข้อสั่งของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม**  
**ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC)**  
**กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)**  
**ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.**  
**ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม**

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
๑	ให้ดำเนินการติดตามกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ได้มากที่สุด โดยสามารถขอรับสนับสนุนทีม CDCU จากระดับอำเภออื่นๆ มาช่วยติดตามได้ โดยต้องดำเนินการจัดทำ Active case finding ให้ครบ	-กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ -สสอ.เมือง -รพ.มค
๒	มอบกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ทีม SAT ประสานทีมจาก สคร.๗ ขอนแก่น มาช่วยในการทำข้อมูล Matrix ของผู้ป่วยทั้ง ๑๗ ราย เพื่อชี้เป้าให้ตรวจ และ Time line ของสถานที่ต่างๆ และขอบุคลากร CDCU ของ อ.ชื่นชม มาช่วยในการสอบสวนโรคและวิเคราะห์ข้อมูล	-กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
๓	ให้ทำ sentinel surveillance กลุ่มเฉพาะที่ประเมินว่ามีความเสี่ยง เช่น กลุ่มสถาบันบันเทิง นักเรียน เป็นต้น โดยให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอหมุนเวียนมาช่วยดำเนินการ โดยมอบ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ดำเนินการนัดหมายทีมและวางแผน ค้นหาให้ครอบคลุมมากที่สุด และมอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จำนวน ๑ คน เป็นผู้จัดการค้นหาข้อมูล ขึ้นทะเบียน นัดหมายให้ได้มากที่สุด	-นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) -กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
๔	มอบ สสอ.เมือง ให้ติดตามกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รวมทั้งกลุ่มอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ตรวจหาเชื้อแล้ว ให้มีการติดตามโดยการโทรศัพท์ติดตาม อาคาร Home Quarantine ๑๔ วัน การโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ และประสาน อสม. ในการติดตามเยี่ยมอาการเป็นประจำ เพื่อเป็นการตรวจสอบการ Home Quarantine ห้ามมิให้ออกจากบ้าน และให้มีการรายงานการติดตามกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน ๓๕๐ คน ทุกวัน	-สสอ.เมือง
๕	ให้โรงพยาบาลทุกแห่งเข้มงวดในการตรวจวัดอุณหภูมิ และการสวมหน้ากากอนามัยทุกคนที่เข้า-ออก โรงพยาบาล และเน้นย้ำให้ทุกอำเภอติดตามการปฏิบัติตามมาตรการของสถานบริการอย่างจริงจัง	-รพ.ทุกแห่ง -สสอ.ทุกแห่ง
๖	ให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ระบุสถานที่ และรายละเอียดข้อปฏิบัติที่ยังไม่ครบ เพื่อประกอบการนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามในครั้งต่อไป	กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
๗	กรณีผู้ประกอบการขอให้ออกใบรับรองแพทย์ในการปิดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้สถานประกอบการนั้น และมอบกลุ่มงานนิติการเป็นผู้ออกใบรับรองให้ ในกรณีที่ผู้ประกอบการร้องขอ	กลุ่มงานนิติการ

(นายภาสกี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

๑๙